

SỐ 599 · THỨ SAU 20.3.2015

Doanh Nhân | cuối tuần

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

SAIGON

DƯỚI NHỮNG
CẢNH RỪNG
PAPUA NEW GUINEA

CẢI CÁCH THỂ CHÈ:
CÁN ĐỘT PHÁ VỀ
TƯ DUY

THÀNH CÔNG
LÀ ĐONG GÓP
GIÁ TRỊ SỐNG
CHO XÃ HỘI

CÔ GABRIELLA ROWE -
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC THE VILLAGE:

**Học sinh quốc tế
tại Trường The Village
sẽ được chăm sóc
chu đáo**



CÔ GABRIELLA ROWE - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC THE VILLAGE:

Học sinh quốc tế tại Trường The Village sẽ được chăm sóc chu đáo

TỪNG ĐẾN TP. HỒ CHÍ MINH VÀO THÁNG 11-2014 ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NỀN GIÁO DỤC MỸ NỘI CHUNG, CỦA TRƯỜNG THE VILLAGE (HOUSTON, TEXAS) NƠI RIÊNG CHO NHỮNG PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH QUAN TÂM, LẦN ĐẾN VIỆT NAM CUỐI THÁNG 3-2015 NÀY CỦA CÔ GABRIELLA ROWE - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC THE VILLAGE SẼ CÒN BÀN RÕN HƠN, Ở CẢ HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH. CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI CÔ GABRIELLA ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ TRIẾT LÝ CỦA CÔ VÀ NHỮNG KẾ HOẠCH CHO TRƯỜNG THE VILLAGE TRONG TƯƠNG LAI.

Đầu tiên, cô có thể chia sẻ lý do khiến cô nhận lời làm hiệu trưởng Trường The Village?

Đó là thời điểm tôi đang tìm kiếm một vị trí như vậy tại một trường ở ngoài New York và đã đặt ra một số tiêu chí về ngôi trường mình sẽ công tác. Đầu tiên là học thuật xuất sắc. Tôi muốn làm việc ở một trường mà nơi đó chúng tôi có thể thử thách học sinh của mình trở thành những người xuất sắc nhất để chuẩn bị cho tương lai ở giảng đường đại học và cuộc đời sau này của các em. Nhưng tôi cũng đồng thời tìm kiếm một ngôi trường đặc biệt, nơi mà người đầu cảm thấy là một cộng đồng và hành xử như một khối kết dính với nhau, nơi mà sự quan tâm và chăm sóc thể hiện ở nhà trường và cả cộng đồng rộng lớn. Nhiều trường tôi đã tham khảo đều không có hai yếu tố trên, ngoại trừ Trường Village. Chính học sinh và tôn chỉ hoạt động của trường là những nhân tố cơ bản mang tôi đến trường này.

Đâu là những ấn tượng khó quên mà Trường The Village tạo ra, thưa cô?

Một trong những việc Trường The Village làm rất tốt là yêu cầu học sinh đặt ra những câu hỏi nhiều nhất có thể. Có rất nhiều ngôi trường danh tiếng nơi những học sinh phải chịu quá nhiều áp lực hoặc có cảm giác rất rõ ràng về sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh ở Trường The Village là có, nhưng rất khác những trường khác. Sự cạnh tranh đến từ nội tại của học sinh, từ đồng lực và niềm đam mê của học sinh. Nếu bạn không có đồng lực và niềm đam mê của một học sinh thì sẽ rất khó cho bạn thành công ở ngôi trường này. May mắn thay, chúng tôi có một đội ngũ giáo viên, tuyệt vời biết cách làm thế nào để tìm ra được tố chất này trong học sinh, để xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển chúng với mục đích giúp học sinh có khả năng tìm thấy niềm đam mê, nỗ lực và sự thông minh mà chính các em cũng không biết chúng đang tồn tại.

Gần đây, có môi công bố một kế hoạch toàn diện năm năm. Điều gì khiến cô phấn khởi nhất về tương lai của trường?



Tôi phấn khởi khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong lớp học khi chúng tôi triển khai kế hoạch này. Tôi nghĩ tất cả sự cải tiến và sáng tạo ấy đã hiện diện trong Trường The Village và diễn ra ở tất cả lớp học hàng ngày. Ý tưởng về khả năng xây dựng một cơ sở cho phép chương trình giảng dạy của trường và học sinh chấp cánh đang được tiếp thêm sinh lực một cách rõ ràng. Chúng tôi đã có những nhà toán học, khoa học, nghệ sĩ, vũ công, nhạc sĩ và nhà văn trong cộng đồng học sinh. Hiện tại, chúng tôi sắp sửa cho họ một bề phóng thả sự xứng đáng với niềm đam mê vượt trội sự xuất sắc của họ.

Vậy công nghệ đóng vai trò như thế nào trong tương lai của Trường The Village?

Việc tiếp cận công nghệ cho sự thành công vững chắc của học sinh chúng tôi là điều thiết yếu. Chúng tôi phát triển một kế hoạch hoàn hảo trong năm năm cho Trường The Village, công nghệ bên trong lớp học và sự phù hợp rộng rãi trong toàn bộ khuôn viên nhà trường là phần hạt nhân trong kế hoạch này. Chúng tôi không những đảm bảo rằng công nghệ được triển khai đến tận tay học sinh mà còn cam kết rằng cơ sở hạ tầng sẵn sàng hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ một cách liên mạch cho cả học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Cô có thể cho biết những tiện ích của kế hoạch này, hiện tại cũng như trong tương lai, đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với việc giáo dục học sinh và cộng đồng trường?

Trường The Village tiếp tục phát huy ưu thế của mình trong việc giảng dạy môn toán và khoa học. Các học sinh của trường đã đạt đến mức độ khiến chúng tôi biết rằng cần phải cung cấp cho họ những tiện ích đặc biệt. Tôi nghĩ một trong những phần quan trọng nhất của kế hoạch toàn diện là tòa nhà dành cho khoa học và nghệ thuật, giúp cung cấp cho học sinh những tiện nghi học tập ở cấp độ đại học và làm cho chương trình toán và khoa học của chúng tôi đạt trình độ cần có. Tôi cũng rất phấn khởi mang đến cho học sinh những tiện nghi cần thiết để cân bằng việc học với những hoạt động thể chất và tinh thần cho một sự phát triển toàn diện. Đó cũng là lý do mà trung tâm thể dục chúng tôi được gọi là Trung tâm thể dục và giữ gìn sức khỏe.

Trong lần đến Việt Nam vào năm ngoái, cô có ấn tượng gì với những học sinh ở đây?

Lần đến TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11-2014, tôi có nhiều cuộc gặp gỡ với phụ huynh và học sinh để cung cấp thông tin về nền giáo dục của Mỹ và của Trường The Village. Tôi đã có những buổi hội thảo, giảng dạy mẫu một số lớp và phỏng vấn học bổng với những học sinh tiềm năng. Tôi có ấn tượng rất tốt với những học sinh Việt Nam mà tôi đã gặp. Nhiều bạn nói tiếng Anh rất trôi chảy, có thành tích học tập xuất sắc và có khả năng thành công khi du học Mỹ. Vì những yếu tố đó, tôi đã trao một số học bổng có giá trị cao cho học sinh và các bạn đã hoàn tất hồ sơ ghi danh để nhận Thư chấp thuận và I-20 theo học tại Trường The Village.

Và kế hoạch lần này của cô ở Việt Nam là...?

Tôi nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía phụ huynh và học sinh là họ muốn gặp gỡ trực tiếp với tôi để trao đổi về giáo dục của Mỹ và về Trường The Village. Một lần nữa,

tôi lại có một chuỗi những hoạt động tương tự lần trước như hội thảo, gặp gỡ phụ huynh và phỏng vấn học bổng. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ có mặt ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội, tôi vinh dự có cơ hội trình bày ở Phòng Giáo dục Mỹ (Education USA) thuộc Đại sứ quán Mỹ về những lợi ích mà nền giáo dục Mỹ mang đến. Tôi sẽ có một lịch trình làm việc rất bận rộn ở Việt Nam từ 18 đến 22-3-2015 nhưng tôi rất hào hứng.

Sẽ có nhiều phụ huynh học sinh Việt Nam quan tâm đến The Village. Vậy cô có thể cho biết về học bổng và những yêu cầu của trường?

Học bổng cấp bởi Trường The Village được cấp trên tổng học phí và ăn ở của năm đầu tiên khi học sinh ghi danh chương trình nội trú tại trường. Học sinh bản trú không được xét học bổng này. Để đạt được học bổng, học sinh phải nhập học vào mùa thu 2015, có kết quả học tập trong ba năm gần nhất từ 8.0 trở lên, khả năng tiếng Anh tốt vì những kỹ năng nghe và nói là một phần quan trọng trong quá trình phỏng vấn, đặc biệt là học sinh phải phỏng vấn trực tiếp với tôi. Giá trị học bổng có thể từ 10 - 20% hoặc cao hơn tùy thuộc vào khả năng của học sinh.

Mùa nhập học đang đến gần, cô có lời khuyên nào cho phụ huynh trong việc chọn trường cho con em họ?

Một trong những việc khó khăn nhất của quá trình nộp hồ sơ nhập học ở mọi lứa tuổi là giữ vững lập trường. Tuy nhiên, chúng tôi chọn công việc này và việc xét hồ sơ nhập học là một công việc cạnh tranh. Cho dù con bạn là một đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, đang học tiểu học hay đã là một học sinh trung học, đại học, thì điều quan trọng là cha mẹ và học sinh luôn cố gắng và nhớ rằng đây là một ngôi nhà trong tương lai, một công đồng và gia đình mà họ đang lựa chọn. Và hãy luôn nhớ rằng một trường tốt và phù hợp với con mình chưa chắc tốt và phù hợp với con của bạn mình, người thân hoặc đồng nghiệp. Vì vậy, đừng quên nhà là ai, mục tiêu của bạn là gì, bạn định nghĩa thành công thế nào và hãy đảm bảo rằng ngôi trường mà bạn chọn sẽ hỗ trợ bạn và cuộc hành trình trong tương lai độc đáo của bạn một cách tốt nhất.

Một câu hỏi cuối, cô có thể chia sẻ tại sao phụ huynh nên chọn Trường The Village mà không phải là một trường khác?

Với chương trình học đa dạng, đặc biệt là sự xuất sắc ở các môn học như toán, khoa học, nghệ thuật và thể dục thể thao, Trường The Village cung cấp một sự chuẩn bị hoàn hảo cho học sinh trong việc được chấp thuận vào đại học một cách cạnh tranh. Nhưng có lẽ một trong những yếu tố hấp dẫn nhất khi theo học tại Trường The Village là nếu một học sinh học trung học ở bang Texas như ở trường của chúng tôi trong ba năm hoặc hơn thì học sinh sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi dành cho học sinh trong bang khi theo học đại học ở Texas. Việc này sẽ giúp phụ huynh tiết kiệm rất nhiều chi phí và giúp cho học sinh có khả năng học ở những trường đại học tốt nhất nước Mỹ. Với tư cách là hiệu trưởng của trường, tôi cam đoan rằng tất cả học sinh quốc tế tại Trường The Village sẽ được quan tâm chăm sóc chu đáo và học sinh có thể tìm đến tất cả khi nào họ cần.

Cuối cùng, chúng tôi có đại diện trường tại Việt Nam - cô Hồng Trương - người sẽ là cầu nối giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường và sẽ đảm bảo rằng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Phụ huynh có thể liên lạc với cô Hồng theo số điện thoại 0909584742 để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn cô. ■

—THI ANH thực hiện